

NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH
thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng
nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang
giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030

I- TÌNH HÌNH, NGUYÊN NHÂN

Những năm qua, việc thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả tích cực; nhiều hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong đời sống sinh hoạt... từng bước được xóa bỏ; đồng thời gắn với bảo tồn và phát huy các phong tục, tập quán tốt đẹp của các dân tộc. Một số giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc đã trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số, như: Người chết chưa đưa vào áo quan, giết mổ nhiều gia súc, tổ chức đám tang dài ngày; tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn xảy ra; một số lễ nghi trong cúng bái còn rườm rà và gây lãng phí, tốn kém, ảnh hưởng đến môi trường sống, sức khỏe của người dân; một số phong tục truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số có nơi bị lợi dụng, biến tướng (như tục kéo vợ của dân tộc Mông) đã gây nhiều hệ lụy xấu cho xã hội; việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; nhiều giá trị văn hóa có kết quả nghiên cứu nhưng chưa được đưa vào sử dụng; tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán, văn hóa đặc trưng của một số dân tộc thiểu số có nguy cơ bị mai một. Mối quan hệ giữa xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh với công tác bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc chưa được giải quyết hài hòa. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trực tiếp tham mưu triển khai các nội dung này chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trên là do một số cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và một bộ phận nhân dân nhận thức chưa đầy đủ tầm quan trọng của việc thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh và sự cần thiết của việc bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc đối với sự phát triển bền vững của tỉnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây

dựng nếp sống văn minh chưa được quan tâm thường xuyên, chưa có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Chưa có cơ chế, chính sách đồng bộ, xác định lộ trình cụ thể và các nội dung, phương thức triển khai hiệu quả trong việc thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh ở từng địa bàn cơ sở. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trực tiếp tham mưu triển khai các nội dung này chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Vai trò của đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, Hội nghề nhân dân gian trong công tác tuyên truyền, vận động chưa được phát huy hiệu quả.

II- QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

Thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh gắn với việc bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong tỉnh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, hiệu quả, bền vững, trên nguyên tắc tuân thủ thực hiện đúng chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và được triển khai đồng bộ, quyết liệt trên cả hai mặt “xây” và “chống” trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, hướng dẫn, kiểm tra của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong việc xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh để nêu gương cho quần chúng làm theo. Đồng thời, nghiêm khắc phê bình và có hình thức xử lý kỷ luật đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm.

Thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh cùng với việc bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong tỉnh phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung quyết liệt và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng con người mới, nếp sống mới, tạo nên những giá trị văn hóa đặc sắc trong các dân tộc Hà Giang.

Việc xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong tỉnh góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng cao thể trạng, tầm vóc, sức khỏe nhân dân, giảm thiểu tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng trong độ tuổi gắn với triển khai Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030; phát triển du lịch và giảm nghèo bền vững.

2. Mục tiêu

- Đến hết năm 2022, đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên đang công tác trong các cơ quan nhà nước, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp gương mẫu thực

hiện và có trách nhiệm vận động người thân trong gia đình thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu.

- Đến hết năm 2025, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 75% các hộ gia đình trong toàn tỉnh nhận thức được tác hại, hệ lụy của các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu; sự cần thiết và tích cực tham gia bài trừ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu của gia đình, dòng họ.

- Phấn đấu đến năm 2030, các địa phương cơ bản thực hiện xóa bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu đang còn tồn tại trong đồng bào các dân tộc thiểu số và thực hiện tốt các nội dung xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đảm bảo tính kế thừa có chọn lọc và phát huy thuần phong mỹ tục, bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan, thực hành tiết kiệm, chống thương mại hóa, vụ lợi; không làm cản trở giao thông và các hoạt động công cộng; không gây ô nhiễm môi trường.

- Triển khai các chính sách an sinh xã hội gắn với thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, phát huy các tiềm năng, giá trị di sản văn hóa, hình thành một số không gian văn hóa dân tộc tiêu biểu, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Huy động các nguồn lực đầu tư cho công tác cải tạo, phục dựng các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nội dung các văn bản của Đảng, Chính phủ, như Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang; Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 10/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng bài trừ các hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp trong việc cụ thể hóa các chương trình hành động, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện xóa bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong đồng bào các dân tộc đảm bảo đạt kết quả.

2. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nội dung công tác tuyên truyền, vận động nhân dân loại bỏ những hủ tục, nghi lễ rườm rà trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong đời sống, sinh hoạt của đồng bào các dân tộc thiểu số, cụ thể như sau:

Trong việc cưới, hỏi: Loại bỏ những hủ tục gây hậu quả xấu cho sự phát triển con người, đời sống xã hội như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, kéo vợ; những

nghi lễ rườm rà, gây lãng phí như thách cưới, tổ chức cưới nhiều ngày. Tập trung tuyên truyền tổ chức cưới, hỏi với nghi thức đơn giản, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, đúng luật Hôn nhân và gia đình; tổ chức liên hoan, ăn uống trong phạm vi gia đình, họ hàng nội ngoại, bạn bè thân thích; các hoạt động hỗ trợ khác không làm ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh và cộng đồng dân cư.

Khuyến khích hình thức báo hỷ thay cho tiệc cưới; tổ chức tiệc trà thay cho tiệc mặn; khuyến khích cơ quan, đoàn thể đứng ra tổ chức lễ cưới cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo các hình thức đơn giản, phù hợp, văn minh; tuổi kết hôn phải theo đúng quy định của Luật hôn nhân và gia đình. Các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, đảng viên không tham dự các lễ cưới, hỏi vi phạm Luật hôn nhân và gia đình (tảo hôn, hôn nhân cận huyết, kéo vợ...).

Trong việc tang: Tuyên truyền vận động nhân dân cải tạo, thay đổi những tập quán rườm rà trong phúng viếng đám tang như đi lễ, trả lễ tốn kém, lãng phí; đưa người chết vào áo quan ngay khi làm lễ tang tại nhà và không thực hiện tục phơi nắng, chôn cất người chết quá nông; không tổ chức đám tang dài ngày (quá 48 tiếng); không giết mổ nhiều gia súc (trâu, bò, lợn, dê) nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ở trung tâm các thị trấn, đô thị trong đám tang vận động nhân dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; không mở loa to, không đốt, rải vàng mã xuống đường gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của cộng đồng dân cư.

Phát huy vai trò của đội ngũ già làng, trưởng bản, Hội nghệ nhân dân gian, người có uy tín trong thôn, tổ dân phố; trong dòng họ của đồng bào các dân tộc hướng dẫn thực hiện các nghi lễ truyền thống theo phương châm đơn giản, tiết kiệm.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, đảng viên không tổ chức đi viếng những đám tang tổ chức theo tập tục lạc hậu.

Các địa phương khi lập quy hoạch nghĩa trang tập trung phải gắn với quy hoạch nông thôn mới và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật theo quy định, tiết kiệm đất, vận động và khuyến khích nhân dân áp dụng hình thức hỏa táng.

Trong tổ chức lễ hội: Tập trung tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân điều chỉnh, thay đổi những tập quán lạc hậu, rườm rà phản cảm trong các lễ hội. Rà soát quy hoạch và thống nhất việc tổ chức các lễ hội ở các địa phương đảm bảo việc bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, đồng thời nêu bật ý nghĩa, mục đích của từng lễ hội để giáo dục truyền thống gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Chống các hành vi thương mại hóa lễ hội, các hoạt động mê tín dị đoan. Phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực tại các lễ hội.

Trong đời sống, sinh hoạt: Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân cải tạo, thay đổi các tập quán lạc hậu trong đời sống sinh hoạt, trong lao động sản xuất,

giữ gìn vệ sinh môi trường, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xóa đói, giảm nghèo bền vững. Trong đó, tập trung lãnh đạo duy trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 01/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo và hộ nghèo...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân làm chuồng nuôi nhốt, không thả rông gia súc; chủ động thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi diện tích canh tác kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, cây dược liệu, cây rau, quả trái vụ để tăng thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác; vận động nhân dân sử dụng các loại thuốc diệt cỏ, thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, tránh gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, ăn ở hợp vệ sinh, di dời chuồng trại ra xa nhà, xây dựng hố chứa chất thải, lò đốt rác; không xả rác, chất thải, nước thải chưa qua xử lý trực tiếp ra đường, hệ thống cống rãnh ở khu đô thị và khu dân cư.

3. Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh theo hướng đa dạng, sinh động, sáng tạo với các giải pháp khoa học, bài bản và kiên trì phù hợp với đặc điểm, đặc thù của từng địa phương, dân tộc tránh rập khuôn máy móc. Lấy mô hình tốt, mô hình thực hiện hiệu quả để tuyên truyền theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; phát huy vai trò làm chủ, ý thức tự giác của người dân trong việc xây dựng, thực hiện và giám sát việc thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp xã hội ủng hộ cái mới, cái tiến bộ phù hợp với xu thế phát triển; đồng thời lên án, phê phán mạnh mẽ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, các hành vi vi phạm quy định của Nhà nước, Quy ước, Hương ước cộng đồng.

4. Đưa các nội dung thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể ở các cấp, là yêu cầu nhiệm vụ bắt buộc đối với các địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đặc biệt là người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị. Coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên và chiến sĩ hằng năm; xếp loại thi đua của chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; không bỏ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ, đảng viên mà bản thân là chủ hộ gia đình còn tham gia, duy trì các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu. Trong sinh hoạt đảng, sinh hoạt cơ quan phải thường xuyên

kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, nghiêm khắc phê bình, đấu tranh và xử lý kỷ luật đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm.

5. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp trong thực hiện các văn bản của Đảng, Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động; thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về cách làm hay, phát huy hiệu quả, chú ý xây dựng các nhân tố mới, các mô hình điển hình tiên tiến làm nòng cốt tuyên truyền, vận động xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.

6. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, công tác quản lý nhà nước của các cấp chính quyền đối với việc thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong đời sống sinh hoạt... của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết ở cấp mình; Ban chỉ đạo thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh từ tỉnh đến cơ sở chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình hành động đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện.

2. Các ban xây dựng đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện có hiệu quả và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh:

Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết với các hình thức phong phú, đa dạng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc hướng dẫn bổ sung các nội dung xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang vào Hương ước, Quy ước thôn, tổ dân phố, xây dựng các nhân tố điển hình để tổ chức thực hiện.

Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy biên soạn tài liệu tuyên truyền về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu để giảng dạy trong các cấp học; đồng thời, tổ chức tốt việc tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề cho tất cả cán bộ, giáo viên để hiểu rõ những nội dung cần tuyên truyền, giảng dạy. Nội dung giáo dục về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu phải được tổ chức thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình học tập nhưng phải bố trí khoa học,

hợp lý giữa các buổi học chính khóa và hoạt động ngoại khóa, từng bước làm thay đổi nhận thức cho học sinh các cấp học, ngành giáo dục phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng, mang tính lâu dài, bền vững để thực hiện thành công Nghị quyết.

Chỉ đạo rà soát và tham mưu ban hành một số chính sách của tỉnh để thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu như: Hỗ trợ kinh phí mai táng; công tác quy hoạch nghĩa trang của thôn, bản hoặc liên thôn bản; có chính sách khuyến khích, khen thưởng đối với gia đình, dòng họ, địa phương có cách làm hay, hiệu quả...

4. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn công tác được phân công theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với đảng bộ huyện, thành phố trực thuộc Tỉnh ủy (theo Quyết định số 575-QĐ/TU, ngày 25/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) chịu trách nhiệm lãnh, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết tại địa bàn được phân công.

5. Báo Hà Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng thời lượng phát sóng các tin, bài; kịp thời đưa tin tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân, gia đình, dòng họ... thực hiện tốt việc xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

6. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Nghị quyết; định kỳ tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết trên phạm vi toàn tỉnh. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được quán triệt đến chi bộ.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo),
- Ban Dân vận Trung ương,
- Ủy ban Dân tộc,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy
- Các đảng đoàn, ban cán sự Đảng trực thuộc,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đặc thù tỉnh,
- Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh,
- Báo Hà Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,
- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M TỈNH ỦY
BÍ THƯ**



Đặng Quốc Khánh